

รร.เลิกจัดงานวันพ่อ-แม่

ครูหดหู่เหตุสถิติหย่าร้างเพิ่ม ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวทะลุ 70%

โพสต์ทูเดย์ — ครอบครัวแตกเป็นเสี่ยง ครูสลดไม่กล้าจัดงานวันพ่อวันแม่

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ขณะนี้มีกระแสใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา ไม่กล้าจัดงานวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ เนื่องจากความซุกของเด็กที่มีปัญหาครอบครัวหรือมาจากครอบครัวเดี่ยวที่อาจไม่มีพ่อหรือแม่มาร่วมงาน

ทั้งนี้ ทำให้ครูสงสารเด็กเกรงว่าจะสะเทือนใจ จึงไม่จัดงานวันดังกล่าวแล้ว และพบมากในโรงเรียนที่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวตามมีตามเกิด 60-70% ขณะที่เด็กที่ฐานะดี

และได้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พ่อแม่เลือกให้ กลับมาจากครอบครัวเดี่ยวไม่เกิน 50%

“ได้สัมภาษณ์อาจารย์ประจำโรงเรียนแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยกหย่าร้าง ได้คำตอบน่าตกใจมากคือ มีประมาณ 60-70%” พญ.อัมพร กล่าว

นอกจากนี้ ยังพบว่าโรงเรียนสายอาชีพยังนำเป็นห่วง เพราะพบว่าเด็กที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่พ่อแม่เลิกหย่าร้างกันมากกว่า 70%

ด้าน น.ส.ณัฐริษา สนิทวงศ์ ณ ออยุธยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า การสำรวจพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียว 1,550 ราย 19 จังหวัดทั่วประเทศในเดือน ต.ค.2549-มี.ค.2550 พบส่วนใหญ่ 73.4% เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ขณะที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวเพียง 1 ใน 4 มีผู้จดทะเบียนสมรสเพียง 56.7% สาเหตุการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมากที่สุด 40.1% เพราะหย่าร้าง 31.3% เป็นมายาคูเสียชีวิต 28.6% แยกทางกัน

ทั้งนี้ หากเทียบจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า มีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวประมาณ 10% แต่ความเป็นจริงมีมากกว่านี้ เนื่องจากคนไทยไม่นิยมจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าร้าง

“ระยะเวลาการใช้ชีวิตที่น้อยที่สุดคือ 1 ปี นานที่สุด 52 ปี การตัดสินใจก่อนหย่าหรือแยกทางเร็วที่

สุด 1 เดือน นานที่สุด 7 ปี เหตุผล การเลือกคู่ 73.1% เลือกเพราะรัก 14% เพราะความจำเป็นอื่น เหยงอายุมากแล้ว 12.9% ความรักเป็นรองเลือกตามความเหมาะสม โดยการเลือกเพราะเหมาะสมจะหย่าร้างสูงสุด

ทั้งนี้ กลุ่มที่จดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียน ระบุตรงกัน 48% ว่าปัญหาของคู่ตนเองคือนอกใจ ซึ่งพ่อเลี้ยงเดี่ยวจำนวนหนึ่งก็บอกว่าภรรยาอกใจ ปัญหารองลงมาคือ ไม่รับผิดชอบ ติดเหล้า เล่นการพนัน

“ขณะที่เด็ก 72.6% ยอมรับว่าเคยเปรียบเทียบครอบครัวตัวเองกับครอบครัวอื่น และรู้สึกตรงกันว่าเสียใจที่พ่อแม่เลิกกัน บางคนบอกว่าทำตัวไม่ถูก และไม่ได้เจออีกคนหนึ่งไม่มีพ่อให้กราบในวันพ่อ วันแม่ไม่มีแม่ให้กราบ” น.ส.ณัฐริษา กล่าว ○